

“มาทำความรู้จักกับคำว่า เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน กับเถอะ”



ไม่ว่าจะไปที่ไหน ทำอะไร ในช่วงนี้ เรามักจะได้ยินคนกล่าวถึงแต่คำ ๆ นี้อยู่เสมอ คำว่า...
 “เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน(ของโลก)” เราเคยสงสัยกันบ้างหรือไม่ว่าคำ ๆ นี้
 มีที่มาและมีความสำคัญอย่างไร?

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน(ของโลก) หรือ Sustainable Development Goals : SDGs นี้ เป็นเป้าหมายที่
 ประกาศโดยที่ประชุมสมัชชาองค์การสหประชาชาติ (United Nations : UN) ประจำปี ค.ศ. 2015
 (พ.ศ.2558) ณ กรุงนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2558 โดยประเทศสมาชิก UN
 จำนวน 193 ประเทศ รวมถึงประเทศไทย ซึ่งนำโดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ไปร่วม
 ประชุมในวันนั้น ได้ให้การรับรอง

SDGs ประกอบด้วย 17 เป้าหมาย จะถูกใช้กำหนดทิศทางการพัฒนาโลกนี้รวมทั้งประเทศนับจาก
 ปี ค.ศ.2015 (พ.ศ.2558) จนถึงปี ค.ศ. 2030 (พ.ศ.2573) รวม 15 ปี ครอบคลุมประเด็นการพัฒนา
 ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล เพื่อให้การพัฒนาเป็นไปอย่างยั่งยืน
 โดยมีรายละเอียด ดังนี้



ขจัดความยากจนในทุกรูปแบบ ทุกที่



ขจัดความหิวโหย บรรลุเป้าความมั่นคงทางอาหารและโภชนาการที่ดีขึ้น และ
 ส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืน



ทำให้แน่ใจถึงการมีสุขภาพะในการดำรงชีวิต และส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของทุกคนในทุกช่วงอายุ



ทำให้แน่ใจถึงการได้รับการศึกษาที่ได้คุณภาพอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง และส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ทุกคน



บรรลุถึงความเท่าเทียมทางเพศ และเสริมสร้างพลังให้แก่สตรีและเด็กหญิงทุกคน



ทำให้แน่ใจว่าเรื่องน้ำและการสุขาภิบาลได้รับการจัดการอย่างยั่งยืน และมีสภาพพร้อมใช้สำหรับทุกคน



ทำให้แน่ใจว่าทุกคนสามารถเข้าถึงพลังงานที่ทันสมัย ยั่งยืน เชื่อถือได้ ตามกำลังซื้อของตน



ส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนและทั่วถึงให้เป็นที่ไปอย่างยั่งยืน ส่งเสริมศักยภาพการมีงานทำและการจ้างงานเต็มที่ และงานที่มีคุณค่าสำหรับทุกคน



พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมการปรับตัวให้เป็นอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนและทั่วถึง และสนับสนุนนวัตกรรม



ลดความเหลื่อมล้ำทั้งภายในและระหว่างประเทศ



ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความปลอดภัย ทั่วถึง พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและยั่งยืน



ทำให้แน่ใจถึงการมีแบบแผนการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน



ดำเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และผลกระทบที่เกิดขึ้น



อำนวยความสะดวกใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะเล และทรัพยากรทางทะเลสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้เป็นไปอย่างยั่งยืน



พิทักษ์ บำรุง และส่งเสริมการใช้ประโยชน์ที่ยั่งยืนของระบบนิเวศบนบก จัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน ต่อสู้กับการแปรสภาพเป็นทะเลทราย ภัยแล้ง และฟื้นฟูความเสื่อมโทรมของที่ดิน และหยุดยั้งการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ



ส่งเสริมให้สังคมมีความเป็นปกติสุข ไม่แบ่งแยก เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน มีการเข้าถึงความยุติธรรมโดยถ้วนหน้า และสร้างให้เกิดสถาบันอันเป็นที่พึ่งของส่วนรวม มีประสิทธิผล และเป็นที่ยอมรับในทุกระดับ



เสริมสร้างความเข้มแข็งในวิธีการปฏิบัติให้เกิดผล และสร้างพลังแห่งการเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระดับสากลต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

พี่น้องชาว TTW ทราบหรือไม่ว่า..เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 17 เป้าหมาย มีเป้าหมายใดที่สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของ TTW บ้าง?

ใครทราบคำตอบแล้ว... กรุณาติดต่อมาที่ คุณมานัส รื่นเริง เจ้าหน้าที่กิจกรรมสัมพันธ์ ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทรศัพท์ 02-019-9490-92 ต่อ 1405

เรามีของรางวัลสมนาคุณ...สำหรับคนเก่ง คนกล้า

5 คนแรก ที่ติดต่อเข้ามาจ้า...